

Proyektong Walang Bayarin sa Tanghalian sa Elementarya at Junior High School ng Lungsod ng Anjo

(Para sa mga mag-aaral na naka-enroll sa Anjo City Elementary at Junior High Schools)

● **Ang mga tanghalian sa paaralan para sa mga batang naka-enroll sa elementarya at junior high school ng Anjo City ay libre. Walang kinakailangang pamamaraan.**

● **Para sa mga bata na naka-enrol sa elementarya at junior high school ng Anjo City at regular na lumiliban sa mga tanghalian sa paaralan dahil sa mga allergy sa pagkain, atbp., maglalabas kami ng subsidy na katumbas ng halaga ng mga pananghalian sa paaralan. Ang pamamaraan ng aplikasyon ay ang mga sumusunod.**

◆ **Mga karagdagang kinakailangan (naaayon sa ① at ②)**

- ① Ang pagpaparehistro ng residente para sa mga bata at kanilang mga tagapag-alaga ay nasa Anjo City.
- ② Sa parehong araw, siya ay naka-enrol sa Anjo City elementarya at junior high school, at patuloy na lumalampas sa tanghalian sa paaralan dahil sa allergy at iba pang dahilan. ※
 - ※ Ang mga dahilan tulad ng allergy ay tumutukoy sa mga kaso kung saan hindi ibinibigay ang mga pananghalian sa paaralan dahil sa mga allergy sa pagkain o pisikal na dahilan. Para sa iba pang partikular na dahilan, mangyaring makipag-ugnayan sa General Affairs Division Lunch Section.
 - ※ Ang paglaktaw sa pagkain ay tumutukoy sa mga kaso kung saan ang pagbibigay ng mga pananghalian sa paaralan ay hindi na ipinagpatuloy dahil sa paunan.

Kahit na naaangkop, hindi matatanggap ang tulong nang walang aplikasyon.

◆ **Halaga ng subsidiya**… Bilang ng napalampas na pagkain x presyo ng yunit ng tanghalian (mga mag-aaral sa elementarya: 255 yen, mga mag-aaral sa junior high school: 290 yen)

◆ **Paraan ng aplikasyon**… Mangyaring isumite ang mga sumusunod na dokumento sa elementarya at junior high school kung saan ka naka-enrol, o sa seksyon ng tanghalian sa paaralan ng seksyong pangkalahatang gawain ng lupon ng edukasyon..

- Anjo Elementary at Junior High School Child Student School Expenses Expenses, atbp. Subsidy Application Form (Form No. 1)
- Form ng aplikasyon ng subsidy transfer account
- Kopya ng mga dokumento sa pagkumpirma ng account (pinansyal na institusyon, sangay, pangalan, uri ng account, numero ng account)
 ※Ang mga nagpapatuloy na aplikante ay hindi kailangang magsumite ng isang subsidy transfer account application form o mga dokumento sa pagkumpirma ng account.

◆ **Mag apply sa...** **13-1 Shimokegachi, Yokoyama-cho, Anjo City, 446-0045**

Anjo City Board of Education General Affairs Division Lunch Section (mailable)

◆ **Panahon ng aplikasyon**...Tinatanggap namin anumang oras.

◆ **Magbigay ng desisyon**...Aabisuhan namin ang taong nagpasya sa pagbibigay ng subsidy nang hiwalay, ngunit ang target na panahon ng subsidy ay ang panahon ng pagtukoy ng grant sa loob ng parehong taon ng pananalapi pagkatapos ng petsa ng pagsusumite ng aplikasyon. Ang halaga ng subsidy ay babayaran pagkatapos makumpirma ang performance report at ang school lunch implementation book (dokumentong nagpapakita ng school lunch implementation status para sa mga bata) na isinumite ng elementarya at junior high school kung saan naka-enroll ang bata.

◆ **Panahon ng pagbabayad**...Mangyaring magsumite ng ulat ng pagganap sa pagtatapos ng taon ng pananalapi, at ilipat ang halaga sa itinalagang bank account.

◆ **Mga Tala**...Pakitandaan na ang mga kwalipikado para sa subsidy sa taong ito at nakakatugon sa mga kondisyon para sa susunod na taon ay kailangan ding mag-apply muli.

Upang matanggap ang grant para sa taon, dapat kang mag-aplay sa araw bago ang petsa ng pagsisimula ng tanghalian sa paaralan sa Abril.

☆ Ang mga form at mga halimbawa ng aplikasyon ay naka-post sa opisyal na website ng Anjo City na "Bouenkyo". Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa taong kinauukulan.

Taong namamahala: Anjo City Board of Education General Affairs Division Lunch Section TEL (0566) 71-2253